

TỈNH ỦY HƯNG YÊN
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 192-CV/BTGTU
V/v gửi Tài liệu tuyên truyền

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hung Yên, ngày 01 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: - Các ban Đảng tỉnh; Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn tỉnh,
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh,
- Ban Thường vụ; Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn, Phòng CTĐ và CTCT) huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
- Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

Thực hiện Công văn số 6731-CV/BTGTW ngày 24/6/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi *Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới*, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sao gửi Tài liệu tuyên truyền. Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền; sao gửi cơ sở làm tài liệu sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vậy, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

(Gửi kèm theo Tài liệu tuyên truyền)

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c)
- Như kính gửi;
- Trưởng Ban, Phó trưởng Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu TH.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


Phạm Văn Nghệ

TÀI LIỆU
quán triệt, tuyên truyền, phổ biến
chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trong những năm qua, đất nước ta đã giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tạo lập môi trường quốc tế thuận lợi, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường thế và lực của đất nước. Những thành tựu đó khẳng định tiềm năng và sức mạnh to lớn của đất nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay, bối cảnh thế giới, khu vực có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Bên cạnh thời cơ thuận lợi, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thử thách: Toàn cầu hóa tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức thể hiện, những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen, phức tạp; cùng với sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự gia tăng các loại tội phạm mới, các hình thái chiến tranh mới; sự tác động mạnh mẽ của các loại hình an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thảm họa tự nhiên... Những vấn đề trên đặt ra yêu cầu mới đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nắm vững những quan điểm chỉ đạo của Đảng và yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng như nhận thức rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

A. BỐI CẢNH QUỐC TẾ, KHU VỰC, TRONG NƯỚC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC THỜI GIAN QUA

I. Tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

1. Tình hình thế giới, khu vực

Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường. Chiến tranh lớn ít có khả năng xảy ra nhưng xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ do mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, can thiệp lật đổ, khủng bố tiếp tục diễn biến phức tạp; các điểm nóng vẫn tiếp tục tồn tại và lan rộng ở nhiều khu vực, tác động đến hòa bình, an ninh, ổn định và quan hệ quốc tế của nhiều nước. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, toàn diện, trong tương lai sẽ có bước đột phá, tạo ra những biến đổi to lớn, cơ bản, là nền tảng trong phát triển các lĩnh vực, nhất là công nghiệp quốc phòng. Cộng đồng quốc tế ngày càng phải đối phó quyết

liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và các hình thái chiến tranh mới.

Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động. Trung Quốc đang vươn lên cạnh tranh vị trí siêu cường với Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Hàn Quốc - Triều tiên và giữa Mỹ - Triều có chiều hướng mới trong tiến trình phi hạt nhân hóa, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định khu vực; tuy nhiên, tiến trình phi hạt nhân hóa vẫn còn khó khăn, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó xác định. Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc bùng nổ dẫn đến những bất ổn của thị trường quốc tế, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến kinh tế khu vực và thế giới. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo tại khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều hệ lụy khó lường đối với an ninh và phát triển của các nước.

2. Tình hình trong nước

Trong nước, tình hình chính trị - xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước được nâng lên; quốc phòng an ninh được tăng cường; tạo cơ sở, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển.

Tuy nhiên, bốn nguy cơ Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại. Xuất hiện những vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, như: Không gian chiến lược mới; đối tượng, đối tác và các hình thái chiến tranh mới. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động chống phá toàn diện về chính trị, quân sự, kinh tế, tư tưởng, văn hóa... và luôn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động, thực hiện “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, “bạo loạn lật đổ” nhằm thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết tranh chấp biển, đảo, đấu tranh trên không gian mạng đang ngày càng đối mặt với những thách thức gay gắt. Tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến thế trận quốc phòng toàn dân. Các khu vực trọng điểm, địa bàn chiến lược như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các thành phố lớn tiềm ẩn những diễn biến an ninh trật tự phức tạp, khó lường. Nền quốc phòng toàn dân có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trước bối cảnh tình hình trên, chúng ta cần tranh thủ điều kiện thuận lợi và thời cơ, nắm bắt cơ hội, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu và dự báo chính xác về các tình huống phức tạp cụ thể để có các phương án chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để xảy ra những diễn biến phức tạp. Trong bất cứ tình huống nào

cũng không để lâm vào tình trạng bị động, bất ngờ và bảo đảm chủ động ứng phó thắng lợi trong mọi tình huống.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII về quốc phòng, an ninh thời gian qua*

1. Kết quả

Thời gian qua, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII về quốc phòng, an ninh đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, toàn diện của công cuộc đổi mới đất nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước; xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ; bảo đảm an sinh xã hội; kết hợp kinh tế với quốc phòng; mở rộng, tăng cường đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia; tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế; nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tăng cường kết hợp thể trận quốc phòng với thể trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về bảo vệ Tổ quốc đã được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững môi trường hòa bình; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Chức năng, tổ chức của các lực lượng quốc phòng, an ninh được kiện toàn. Các lực lượng vũ trang được xây dựng theo hướng tinh gọn, sức cơ động và chiến đấu cao. Trước những diễn biến phức tạp và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng vũ trang luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc và trật tự, an toàn xã hội.

Quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước láng giềng, với bạn bè truyền thống và các nước lớn; chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu.

2. Hạn chế, yếu kém

Kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc và các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII về quốc phòng, an ninh còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém:

* Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Kết luận số 31-KL/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quân sự Việt Nam.

- Môi trường hòa bình, ổn định được duy trì nhưng chưa vững chắc, vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định phức tạp hơn; những nguy cơ, thách thức đã dự báo không những chưa được khắc phục đẩy lùi mà còn diễn biến phức tạp, đồng thời xuất hiện những thách thức mới.

- Công tác xây dựng Đảng, Nhà nước còn nhiều hạn chế, yếu kém, có yếu kém kéo dài.

- Công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế có nhiều hạn chế, yếu kém, tốc độ tăng trưởng duy trì nhưng chưa vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm.

- Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân chưa mang tính toàn diện. Các phương thức chủ động kết hợp giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn có lúc, có nơi triển khai còn chậm, chưa chặt chẽ. Việc quán triệt, triển khai thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc chưa kiên quyết, thiếu triệt để, còn bị động, bất ngờ; thiếu các giải pháp mang tính chiến lược, tổng thể.

- Trong công tác đối ngoại, còn có thời điểm chưa theo kịp những chuyển biến mau lẹ, phức tạp của tình hình; chưa tận dụng được hết các cơ hội để phát huy vị thế của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự phối hợp, kết hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác đối ngoại còn hạn chế.

Có thể khẳng định, trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu đã đạt được là rất cơ bản và to lớn, nhưng những yếu kém, khuyết điểm đã và sẽ còn tác động ảnh hưởng tiêu cực đến sức mạnh tổng hợp, thế ổn định của đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đó thực sự là những thách thức, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

B. NỘI DUNG CẦN QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tạo được chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; bảo đảm

ổn định chính trị - xã hội, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận trong xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

- Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế tri thức, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ của các ngành, các lĩnh vực, tạo nền tảng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho công nghiệp quốc phòng - an ninh. Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học, công nghệ cao.

- Ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch. Phòng, chống có hiệu quả các nguy cơ xung đột, chiến tranh biên giới, biển đảo, chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống khác; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố; làm thất bại các âm mưu lợi dụng dân chủ thành lập các tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn xã hội.

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, ổn định, lâu dài; xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tinh nhuệ, cơ động ứng phó thắng lợi trong mọi tình huống.

- Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp phát triển đất nước, gia tăng mức độ đan xen lợi ích với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, nâng cao và phát huy có hiệu quả vị thế Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; giải quyết cơ bản các vấn đề biên giới trên bộ, thúc đẩy giải quyết có hiệu quả những vấn đề trên biển với các nước láng giềng trên nguyên tắc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

II. Quan điểm chỉ đạo

Một là, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, của hệ thống chính trị, là lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc.

Ba là, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan

trọng của cách mạng nước ta trong tình hình hiện nay; đồng thời luôn nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, xâm lược của các thế lực thù địch; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ hai mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy cao nhất sức mạnh của dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết định, đồng thời tranh thủ tối đa mọi thuận lợi từ bên ngoài. Nắm vững nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Năm là, xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; phát huy sức mạnh của cả khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, không ngừng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phù hợp với điều kiện của đất nước trong tình hình mới.

Sáu là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại: một mặt ra sức phát huy nội lực, mặt khác tranh thủ tối đa và khai thác mọi thuận lợi bên ngoài. Quán triệt đường lối độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại đa phương, đề xuất trong một số vấn đề của quốc tế và khu vực phù hợp với lợi ích của ta. Kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, thêm bạn bớt thù, vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược và các nước lớn, đưa khuôn khổ, quan hệ đã xác lập đi vào thực chất, chú trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng, thúc đẩy quan hệ với các nước lớn, đối tác quan trọng; tránh xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, phụ thuộc. Tranh thủ sự ủng hộ quốc tế thực hiện kế sách ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến. Tích cực và có trách nhiệm trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp quốc.

Bảy là, vận dụng đúng đắn quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng: Những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta; Ngược lại, bất kể cá nhân, tổ chức hay thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đều là đối tượng chúng ta cần đấu tranh. Trước tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp hiện nay, việc xác định đối tượng, đối tác cần có cách nhìn nhận mới, biện chứng: trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác, ngược

lại, trong số các đối tác có thể có mặt khác biệt, mâu thuẫn lợi ích với ta, cần kiên trì đấu tranh, thuyết phục. Do vậy, trong từng lĩnh vực, thời điểm cụ thể cần khắc phục cả hai khuynh hướng mơ hồ, mất cảnh giác hoặc cứng nhắc trong nhận thức, chủ trương và xử lý.

Tám là, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những nhân tố có thể dẫn đến những điểm nóng chính trị - xã hội, làm phát sinh những vấn đề phức tạp, bất lợi. Đổi mới các phương thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trên không gian mạng.

III. Phương châm chỉ đạo

- Kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược. Kiên trì giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước, dư luận quốc tế, xử lý bằng hình thức phù hợp các phần tử, thế lực ngoan cố chống phá Việt Nam.

- Đối với nội bộ, lấy việc giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa là chính đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật.

- Đối với các đối tượng chống đối ở trong nước, cần phải kịp thời ngăn chặn, xử lý những kẻ chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố; giáo dục, cảm hóa những người lầm đường. Chủ động đấu tranh với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Không để hình thành tổ chức chính trị đối lập dưới mọi hình thức.

- Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời mọi tình huống gây mất ổn định chính trị - xã hội.

IV. Một số nhiệm vụ cơ bản

1. Giữ vững hòa bình, ổn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Trong thời đại ngày nay, các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác, vừa đấu tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia dân tộc. Do vậy, duy trì được một môi trường quốc tế thuận lợi, một mặt sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, mặt khác giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thách thức và đẩy lùi các nguy cơ đã chỉ ra, đưa đất nước phát triển tiến lên.

Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục đưa các quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, đồng thời tiếp tục mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó cần chú ý quan hệ với các nước, các trung tâm chính trị - kinh tế lớn trên thế giới; củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới; tiếp tục mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền; phát triển công tác đối ngoại nhân dân; tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển công bằng, bền vững, dân chủ và tiến bộ xã hội...

2. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ

Để hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo được lịch sử và dân tộc giao phó, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo. Giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, duy trì chế độ dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và mọi hành động chia rẽ, bè phái.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải thực sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao và chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trong việc tuyên truyền, thuyết phục, tổ chức, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng. Xử lý nghiêm các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vi phạm tư cách đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Có cơ chế để nhân dân giám sát hoạt động của cán bộ trong bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Ra sức xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng tổ chức, bộ máy lãnh đạo phù hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ giai đoạn hiện nay là bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ sự trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, gây mất đoàn kết trong Đảng. Đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

3. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Để nâng cao hiệu quả sự kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh, một mặt phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Trong đó, phải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế. Mặt khác, phải tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xem

đó là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, kết hợp chặt chẽ thể trận quốc phòng toàn dân với thể trận an ninh nhân dân vững chắc.

Việc kết hợp kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh phải được thực hiện một cách toàn diện, nhưng cần tập trung có trọng điểm theo từng ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ, gắn với mục tiêu, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, cần tập trung chỉ đạo kết hợp xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; các dự án trọng điểm quốc gia; các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, biển, đảo, trong đó chú trọng phát triển kinh tế biển; xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, quốc phòng - kinh tế; xây dựng căn cứ chiến lược, hậu phương chiến lược, các công trình quốc phòng; đầu tư phát triển khoa học công nghệ ở trình độ cao; xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Cần coi trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trong hoạt động kinh tế đối ngoại.

4. Xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Quán triệt và tập trung lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa của dân tộc, của địa phương, về chủ quyền biển - đảo của Tổ quốc, về tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, lao động sáng tạo, sống có văn hóa, có nghĩa, có tình.

Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư; gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa. Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Phòng, chống có hiệu quả sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài vào nội địa. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và từng người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, nhất là đối với thế hệ trẻ; làm cho tư duy về bảo vệ Tổ quốc được thể hiện đậm nét, trước hết là trong các chủ trương, chính sách phát triển của các ngành và các địa phương. Nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục phải thường xuyên phù hợp với tình hình mới: cập nhật những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những thông tin, kiến thức mới về quốc phòng, an ninh; thông tin, tuyên truyền kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Chú trọng đi sâu tuyên truyền về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị về an ninh, trật tự góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay tại địa phương, cơ sở.

Chú trọng công tác tuyên truyền biên giới, lãnh thổ, biển, đảo, thể hiện rõ chính kiến và lập trường chính nghĩa của ta trong vấn đề Biển Đông, quyết tâm giữ vững ổn định bên trong, không để vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển, đảo trở thành nguyên nhân gây rối tình hình an ninh trật tự xã hội, đe dọa đến hòa bình, ổn định của đất nước.

Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch nhất là trên internet, mạng xã hội, đồng thời, cảnh giác, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tự do ngôn luận làm phương hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

6. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với việc tăng cường trật tự, kỷ cương

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhân dân, làm tốt công tác dân vận. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, có tín nhiệm với dân, kiên quyết đấu tranh với tệ quan liêu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong mọi lĩnh vực, nhất là đối với các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân.

Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Chống tư tưởng kỳ thị và chia

rễ dân tộc. Các chính sách kinh tế - xã hội phải phù hợp với đặc thù của các vùng và các dân tộc, nhất là đối với các dân tộc thiểu số.

Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Không ngừng xây dựng, củng cố Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; phát huy vai trò đại diện, giám sát và phản biện xã hội; vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

7. Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa quan hệ quốc tế phát triển theo chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, phát huy tối đa nội lực, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế. Tích cực tham gia các cơ chế hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế song phương và đa phương vì lợi ích quốc gia trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp quốc.

Tích cực hợp tác cùng các nước, các tổ chức trong khu vực và quốc tế trong việc đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống và nhất là tình trạng biến đổi khí hậu, an ninh mạng...; sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề dân chủ, nhân quyền; chủ động, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của Việt Nam.

Hoàn thành việc phân định biên giới trên bộ, thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên biển trên cơ sở các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 và quy tắc ứng xử của khu vực; làm tốt công tác quản lý biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường quan hệ với các đối tác, đặc biệt là các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác quan trọng, các nước láng giềng và các nước trong khu vực, các nước bạn bè truyền thống. Trên cơ sở mục tiêu đối ngoại, lợi ích của đất nước ở từng giai đoạn, chủ động đăng cai tổ chức các hoạt động của các diễn đàn, tổ chức đa phương để nâng cao vị thế, thúc đẩy phát triển và quảng bá đất nước. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa; giữa đối ngoại với quốc phòng - an ninh.

8. *Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh có sức chiến đấu cao*

Tiếp tục chăm lo, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng nòng cốt để bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quan tâm đầu tư nguồn lực cho quốc phòng, an ninh. Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Xây dựng, củng cố thể trận quốc phòng toàn dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ với thể trận an ninh nhân dân, tạo tiền đề cho việc tổ chức, lãnh đạo, huy động các lực lượng và nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc kết hợp thể trận quốc phòng toàn dân với an ninh nhân dân một cách đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ từ chiến lược, quy hoạch, phương án trên phạm vi cả nước cũng như của từng vùng, miền, địa phương sẽ góp phần quan trọng trong đấu tranh, ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

V. Một số giải pháp chủ yếu

1. *Xây dựng và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước*

Thực hiện tốt nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Nhà nước thống nhất quản lý đối với quân đội, công an và sự nghiệp quốc phòng - an ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Sự lãnh đạo của Đảng thông qua sự định hướng về mục tiêu, phương hướng, biện pháp tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý; trực tiếp kiểm tra giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách; vận động nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể... chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ, quyền lợi của mình và tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đề nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về quốc phòng - an ninh cần nắm vững mục đích chính trị, bản chất giai cấp và tính ưu việt của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở nước ta; phải nhất quán, tuân thủ sự định hướng của đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với toàn bộ các hoạt động quản lý nhà nước. Tất cả đều hướng đến phục vụ, bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, sự tồn tại và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa; hướng tới xây dựng lực lượng và thế trận của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ quản lý nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc với quản lý trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Nhà nước cần thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở các cấp, các địa phương, các lực lượng vũ trang; tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia, bảo đảm an ninh thông tin.

2. Về chính trị, tư tưởng, văn hóa

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Công tác chính trị - tư tưởng hướng vào việc làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị nhận thức rõ về bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ bản chất đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phê phán, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; loại trừ những sản phẩm phản văn hóa; chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản; văn hóa, văn nghệ; kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh những sai phạm, biểu hiện lệch lạc, xa rời tôn chỉ mục đích trong hoạt động báo chí, xuất bản; văn hóa, văn nghệ.

Không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó đặc biệt chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo: không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Về kinh tế - xã hội

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cơ cấu

lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực: *cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển các ngành dịch vụ; phát triển kinh tế biển; phát triển các vùng và khu kinh tế; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp.*

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị. Phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

4. Về quốc phòng - an ninh

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, như: những thách thức từ chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, tranh chấp chủ quyền biển đảo, vùng trời, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn chính trị, khủng bố, tội phạm công nghệ cao...

Tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh; quốc phòng an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo.

Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng binh chủng, quân chủng, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh...

Chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống.

5. Về đối ngoại

Đề tạo lập môi trường hòa bình, ổn định lâu dài cho đất nước, hoạt động đối ngoại cần tập trung thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

Tham gia các cơ chế hợp tác chính trị, an ninh song phương và đa phương vì lợi ích quốc gia trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp quốc. Tích cực hợp tác cùng các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế trong việc đối phó với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước, Quân đội, ngăn ngừa nguy cơ, thách thức, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Coi trọng và nâng cao hiệu quả của công tác ngoại giao nhân dân. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu về đối ngoại; chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt các cấp.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Tài liệu này đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Đưa Tài liệu này vào nội dung sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận cao trong xã hội về yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Bộ Chính trị về quốc phòng, an ninh thời gian qua như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Kết luận số 31-KL/TW ngày 16/4/2018 về Chiến lược Quân sự Việt Nam. Thường xuyên nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; nắm bắt tình hình tư tưởng,

tâm trạng xã hội để kịp thời phát hiện, khắc phục tình trạng mơ hồ, mất cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch cũng như tư tưởng coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

2. Các cơ quan tuyên truyền bám sát nội dung Tài liệu này, tích cực tuyên truyền những nội dung trọng tâm, cốt lõi về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, phê phán, lên án hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; cô vũ, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt..., qua đó đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, quán triệt phổ biến Tài liệu này đến đoàn viên, hội viên; có kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh trước hết của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc. Vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác hoặc bị kẻ xấu lợi dụng kích động tụ tập đông người vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an ninh xã hội. /.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG